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Viðtakandi: Nefndasvið umsagnir

"Ég, undirriíuð, Anna Þórsdóttir kí 0408745349, geri alvarlegar athugasem dir við að jarðhitasvæ ðin 
í Reykjanesfólkvangi séu sett í nýtingarflokk í Rammaáæ tlun. Þetía svæði er í næsta nágrenni höfuðborgarinnar 
og alþjóðafiugavallar sem þar sem meira en miiijón farþegar fara árlega. Aiís búa 2/3 tsiendinga í mínna en 30 

m ínútna akstri frá Reykjanesfólkvangi og þangað sækja þeir ja fn t sem ferðamenn tii að njóta einstakrar náttúru. 
Likur benda tii að hátt í 200.000 manns heimsæki Reykjanesfóikvang árlega. Sériega alvarleg eru áform um að 
virkja i Sveifluhálsi en um 130.000 ferðamenn heimsóttu jarðhitasvæ ðið i Seltúni, Krýsuvík siðasta sum ar sem er 
aðgengiiegasta háhitasvæ ði landsins og Kíeifarvatn er e instakt á heimsmæ likvarða.

Nú þegar eru 4 ja rðvarm avirkjan ir á Reykjanesskaga. Að breyta frið iýstum  fólkvangi og útivistarsvæ ði í 
orkuvinnsiusvæ ði er tím askekkja og í andstöðu við þá miklu hagsmuni sem felast í þróun ferðaþjónustu á 
Reykjanesskaga.

Sömuieiðis æ ttu Eldvörp skilyrðislaust að fara í verndarflokk, Þar íiggja gam iar þjóðieiðír sem i dag eru vinsæ lar 
gönguleiðir. Auk þess ætti ekki að hrófla við umhverfi gígaraðarinnar sjá lfrar sem er einstakt jarðfræ ðiiegt 
fyrirbæri, eins og sm æ kkuð mynd a f Lakagígum. Loks er ijóst að áform um jarðvarm avirkjun í S tóru-Sandvik mun 
skaða það áhugaverða umhverfi verulega og koma í veg fyrir atvinnuþróun af öðrum toga.

Þá er Ijóst að ja rðvarm avirkjan ir nýta aðeins brot af þeirri orku sem kemur úr iðrum ja rðar sé einvörðungu virkjað 
tií raforkuframíeiðslu. Næ r er að nota næstu ár til að iæra um jarðvarm ann, gera nýtingu hans sjálfbæra, finna 
lausnir á loftmengun, niðurdæ iingum  og affallsvatni. Auk þess sem skam m t er að bíða niðurstaða um árangur af 
djúpborunum  á norðuriandi.
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